



Quỹ Từ Thiện Tự Tâm

5583 Whimbrel Road Mississauga, ON L5V 2J4

ĐT: 905-858-9965 Email: info@tutamfoundation.org

Website: www.tutamfoundation.org

Quảng Ngãi-Tiết Tâm, ngày tháng năm 2014

Kính thưa ông bà Liêng-Jenny!

Kính thưa Lễ chúe Lữ Khữn Lữ Lâm!

Lời đầu tiên tôi xin gửi đến Ông bà cũng quý vị lời chào trang trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống!

Kính thưa Ông bà cũng quý vị! Qua đình tôi vô cùng cảm kích và xin tạ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đến Ông bà cũng quý vị đã dành tình yêu thương nhân loại, dành sự giúp đỡ và cũng quý báu để chia sẻ nơi khó khăn, thiếu thốn chật vật của gia đình tôi trong thời gian qua!

Kính thưa Ông bà cũng quý vị! Qua đình tôi đã nhiều năm sống trong hoàn cảnh khó khăn, cũng cuộc Lữ khi nhận được sự giúp đỡ hàng tháng của Ông bà đến nay, qua đình tôi đã bớt phần thiếu đói, túng quẫn... Trong một năm qua (từ tháng 10/2013 đến nay) gia đình tôi cũng đã nhận đủ số tiền hỗ trợ hàng tháng của Ông bà là 300.000 đồng/tháng. Tuy vậy, hoàn cảnh gia đình tôi hiện tại vẫn còn khó khăn. Để tôi với con kính tâm thân lâu năm vẫn cứ đeo bám, hành hạ, phải dùng thuốc đến suốt đời và không thể lao động là cuộc sống cha bản thân và gia đình được. Phần tôi thì sức khỏe và tâm thân cũng bất ổn, hay bệnh, mắt sẽ lao động. Tôi còn có một con nhỏ mới đang học ở lớp Sáu cũng cần phải có những khoản chi phí nhất định. Kính tế gia đình tôi chỉ dựa vào sự hỗ trợ của xã hội, của các nhà hảo tâm...

Để hoàn cảnh như vậy, tôi thiết tha mong được ông bà cũng quý vị với tâm lòng nhân đạo cao cả tiếp tục giúp đỡ cho gia đình tôi trong thời gian đến để qua đình tôi bớt phần khó khăn, chật vật, thiếu thốn trong cuộc sống, để con tôi có điều kiện tôi thiếu khoản chi phí mà tiếp tục đi học để vươn lên trong cuộc sống sau này.

Một lần nữa qua đình tôi xin kính cầu chúc cho ông bà cũng quý vị được luôn dồi dào sức khỏe, cuộc sống hạnh phúc, thành đạt! Kính chúc ông bà cũng quý vị đến với năm mới 2015 được An Khang và Thịnh vượng!

Kính chào!

Phước)